



# RESTART YOUR BUSINESS WITH BV

ตรวจสอบว่าข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยมีความเหมาะสม เพื่อรองรับการกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง

## กลับมาสู่การทำงานปกติ

สิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรคือการกลับไปปฏิบัติงานตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมด้วยข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เหมาะสมทั้งต่อตัวพนักงานและลูกค้า:

- องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการป้องกันตามข้อกำหนด
- องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการบริการ จำเป็นต้องปกป้องสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเมื่อพวกเขากลับเข้าสู่สภาวะการทำงานปกติ ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและสำนักงาน

## “ เริ่มต้นธุรกิจอีกครั้ง กับ บูรี เวิร์ทส์ ”

...คือสูตรสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ในทุกภาคเศรษฐกิจเพื่อการกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง เครื่องมือที่ช่วยให้เห็นถึงความเสี่ยงเฉพาะตัวชีวิตและการทำงานของผู้คน โดยทีมพี่กรรมที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ดีด้านสุขอนามัย และการตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันนั้น ถูกสร้างขึ้นอย่างรัดกุมและใช้งานได้เหมาะสม



### สำหรับธุรกิจอาหาร การค้าปลีก และการบริการ

สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการตรวจสอบแต่ละโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้า แยกกัน



### สำหรับพื้นที่สาธารณะ

กทวมาตรการป้องกันในพื้นที่ และตรวจสอบว่าการดำเนินการอย่างเหมาะสมทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และรถโดยสารสาธารณะ



### สำหรับพื้นที่เอกชน

สนับสนุนองค์กรเอกชนในการกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ด้วยการตรวจสอบมาตรการด้านป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงสำนักงานพาณิชย์



Shaping a World of Trust



# มันทำงานอย่างไร?

1

## กำหนดรายการของจุดควบคุม (CONTROL POINT)

บูโร เวอร์ิตัส จะช่วยท่านกำหนดรายการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินใช้ รวบรวมรายการตรวจสอบทั้งหมดมาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม และคำแนะนำอื่นๆ จากผู้ตรวจประเมิน และบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวในขณะที่ทำการตรวจประเมินเพื่อควบคุมความเสี่ยงของการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ท่านสามารถใช้รายการตรวจสอบสำเร็จรูปของ บูโร เวอร์ิตัส หรือปรับแต่งรายการตรวจสอบให้เป็นของท่านเองได้อีกด้วย

2

## ดำเนินการตรวจประเมิน

บูโร เวอร์ิตัส สามารถดำเนินการตรวจประเมิน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจระยะไกล และ/หรือการตรวจประเมินภาคสนาม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันยอดเยี่ยมของบริษัทฯ การตรวจประเมินระยะไกลจึงเป็นขั้นตอนแรกที่มีประสิทธิภาพจนกว่าจะกลับมาเริ่มต้นธุรกิจได้อีกครั้ง จากนั้นสามารถนำมารวมเข้ากับการตรวจประเมินภาคสนามเพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ บูโร เวอร์ิตัส เป็นเครือข่ายผู้ตรวจประเมินมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีการจัดการแบบพิเศษเพื่อส่งมอบบริการตรวจประเมินที่มีคุณภาพทั่วโลก

3

## รับตราสัญลักษณ์

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานของ บูโร เวอร์ิตัส หรือออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยตนเองด้วยเครื่องหมายการค้าเฉพาะ\* จากนั้น บูโร เวอร์ิตัส จะส่งมอบตราสัญลักษณ์นั้น หลังจากได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง

4

## รวบรวมทุกตราสัญลักษณ์ที่ถูกส่งมอบ และเก็บรายงานการตรวจประเมินไว้เพียงที่เดียว

ทุกผลการตรวจประเมินของเราจะถูกรวบรวมเข้าไปในพื้นที่เก็บข้อมูลกลางพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา บูโร เวอร์ิตัส สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลจะถูกตรวจสอบและจะแสดงเฉพาะตราสัญลักษณ์ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อบริษัทกับฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย (รูปแบบ OPEN DATA)

1

### ลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์กับรูปแบบโปรแกรมที่ใช้งานง่าย พร้อมให้ใช้งานทุกที่ทุกเวลารอบโลก

2

### ตรวจประเมิน

- รายการตรวจประเมินสำเร็จรูปที่ออกแบบโดย บูโร เวอร์ิตัส หรือรายการตรวจสอบทุกจุดควบคุม (control point) ด้วยตัวท่านเอง
- การตรวจประเมินระยะไกลและการตรวจประเมินภาคสนามโดยผู้ตรวจประเมินของ บูโร เวอร์ิตัส
- จัดทำใบรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

3

### ยื่นรับการรับรอง

- เว็บไซต์เฉพาะเพื่อตรวจสอบว่ามีตราสัญลักษณ์ที่แสดงหรือไม่
- ข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปใช้ได้ในทุกเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (รูปแบบ OPEN DATA)

\*ตามคำแนะนำของ บูโร เวอร์ิตัส

สอบถามข้อมูลบริการ "RESTART YOUR BUSINESS WITH BV"

ติดต่อ [restartwithbv@bureauveritas.com](mailto:restartwithbv@bureauveritas.com)

อีเมล [prthailand@bureauveritas.com](mailto:prthailand@bureauveritas.com)

โทร. 0 2670 4800



BUREAU  
VERITAS

Shaping a World of Trust



RESTART  
YOUR BUSINESS  
WITH BV